

đánh chìm có...4 chiến hạm Anh trong đó có một croiseur thuộc hạng tối tân nhất thế giới). Gọng kềm Tàu Cao Miên đối với Việt Nam. Vai trò của hạm đội thứ bảy của Huê Kỳ và "tân bầu thịnh vượng chung Á Châu" của Nhật Bản. Việt Nam trở thành một thuộc địa kinh tế của Tàu mà không cần có thỏa ước được ký kết.

4. Tôi sẽ cung cấp cho AHCC nào yêu cầu, bài trích dịch một cuộc nói chuyện của tôi (trong 6 giờ) với một số anh chị em sinh viên Phi Châu và Nam Mỹ Châu cấp cao học và tiến sĩ, tựa là "Kỹ Năng và Phát Triển Kinh Tế Việt Nam, sau Bài Học của Lịch Sử".

#### Sơ lược:

Lý luận theo lý thuyết hệ thống. Triết lý và sức mạnh của một nước thật sự phát triển (pays en développement, developing countries), quân sự và văn minh, kỹ năng và biến đổi kinh tế, kỹ năng thời Pháp thuộc biến đổi kinh tế và xã hội Việt Nam. Ảnh hưởng của trường Pháp thời Pháp thuộc trên sinh viên Việt Nam. Người chuyên viên Việt Nam, yêu nước nên nông nổi, yêu nước nên qui hàng, yêu nước nên thoát ly. Sau 1975 học tài thi lý lịch. Kỹ năng, thành công và thất bại kinh tế của hai Việt Nam Nam và Bắc. Vài lãnh vực phát triển chánh cần nghiên cứu: tổ chức, giáo dục, văn vân... Ảnh hưởng của giáo dục. Chính trang lãnh thổ, các vấn đề thông thường, địa thế chánh trị tiếp cận và địa thế chánh trị thế giới, thủ đề nghị một hình thức CTLT cho Việt Nam sau cộng sản. Chuyển nhượng kỹ năng giữa các xứ giàu và nghèo. Hòa bình và pháp trị. Kết luận.

5. Tôi sẽ gửi đến AHCC nào yêu cầu, phóng ảnh, bằng tiếng Pháp, tài liệu về tòa nhà đồ sộ chung mới xây cất của hai trường Ecole Nationale des Ponts et Chaussées và Ecole Nationale des Sciences Géographiques của Pháp. Cất chung, một là vì chương trình học của hai trường đó có trùng hợp nhiều, hai là vì viễn ảnh bằng cấp địa dư sẽ biến thành vài chuyên môn của trường đông sinh viên và giàu có hơn (một bên 40 sinh viên trong đó có 20 kỹ sư --cấp Polytechnique và cấp mathématiques spéciales-- và 20 họa viên trên máy điện tử, bên đối diện chỉ có... 400 kỹ sư mà thôi!) Trường Ponts et Chaussées sống nhờ rất nhiều "taxes professionnelles" do xí nghiệp tự nguyện đóng góp, trong lúc trường kia chỉ sống nhờ "ăn mày" Chánh Phủ. Đứng xa nhìn vào, người ta thấy hình ảnh một cầu treo chiếm hết tòa nhà bằng

kiến, và khi nào Viện Địa Dư Quốc Gia... có tiền thì sẽ thu hồi của Sở Địa Dư Quân Đội một quả địa cầu to tướng để đặt bên cạnh cầu treo cho người ngoài thấy rằng trường địa dư còn đây. Tài liệu phụ có chỉ dẫn hàng mươi chuyên môn của Trường Ponts et Chaussées. Các chuyên môn giảng dạy ở Trường Kỹ Sư công chánh của Chánh Phủ (Ecole Nationale d'Ingénieurs des Travaux Publics de l'Etat) gần như tương tự. Mấy năm sau này, Chánh Phủ có ý định xác nhập ngạch kỹ sư địa dư vào kiểu lộ và Công chánh, song Viện Địa Dư Quốc Gia chống đối cho đến khi nào Chánh Phủ cho hai bên hưởng quyền lợi ngang nhau.

## XA QUÊ, NGÔI NHỚ NGUYỄN ĐÁN XƯA

Trịnh Gia Mỹ

*Ngôi dâu nhớ đất trời mùa cũ  
Xôn xao hạnh phúc rủ nhau về  
Tám năm, ù tám năm tròn chẵn  
Xa, sao quên được xóm làng quê.*

*Xa, sao quên được ngày Nguyễn Đán  
Xa, sao quên được nụ cười Xuân  
Tám năm, ù, tám năm rồi đó  
Nhớ về vẫn thấy lòng băng khuâng.*

*Bao giờ ta được về quê cũ  
Cùng em đốt ngọn phấp mừng Xuân  
Bao giờ ta giọt mừng giọt tủi  
Thấy mẹ cha vui về thật gần.*

*Em yêu, Nguyễn Đán sao mà nhớ!  
Giao thừa lòng sạch như tuyết trong  
Giao thừa lòng rộn như thơ trẻ  
Ngồi viết bài khai bút đầu năm.*

*Xa quê ngôi nhớ ngày vui Tết  
Em yêu, thấp hỏ một lần hương  
Đốt giùm thêm một dây pháo đỏ  
Khơi rộn ràng lên trâm nhớ thương.*

*Để dành cho ta một góc bánh  
Giữ giùm cho ta chút hương Xuân  
Mai ta về nhấp men rượu ngọt  
Thấy đất trời đâu cũng là Xuân.*